



ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการสรรหา ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ เทศบาลเมืองกระบี่ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองกระบี่ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหา ได้ทราบ เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และการแต่งตั้งไว้ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
๒. ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ
  - ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่เลือกสรรได้
  - ๒.๒ ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภายในระยะเวลาที่เทศบาลเมืองกระบี่กำหนดไว้
  - ๒.๓ ในกรณีที่มีการสรรหาพนักงานจ้างอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการสรรหาได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ตั้งลำดับที่ที่จะแต่งตั้ง หรือพิจารณาให้ออกจากการเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

เทศบาลเมืองกระบี่จะแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการแต่งตั้ง และจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรับทราบต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกียรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน)  
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เอกสารแนบท้ายประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองกระบี่ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เลขประจำตัว เข้ารับการสรรหา	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ได้รับการสรรหา ลำดับที่	หมายเหตุ
	ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี		
๓	นางสาวนิศาชล ปิยภาณีกุล	๑	
๒	นางสาวดวงกมล คงขิม	๒	สำรองลำดับที่ ๑
๕	นางสาวกนกวรรณ วงค์แก้ว	๓	สำรองลำดับที่ ๒
๖	นางสาวเกศรินทร์ สุขอนันต์	๔	สำรองลำดับที่ ๓
๑๕	นางสาวหทัยรัตน์ บุตรเจียม	๕	สำรองลำดับที่ ๔
๑๖	นางสาวธัมมานาถ เพ็งพอรู	๖	สำรองลำดับที่ ๕
๔	นางนันทพัทธ์ สาคร	๗	สำรองลำดับที่ ๖
๘	นางสาวเบญจมาภรณ์ สวัสดิวงศ์	๘	สำรองลำดับที่ ๗
๑๓	นางสาวแพรวนภา มากสุข	๙	สำรองลำดับที่ ๘
๗	นางสาวอินทิรา สุขอ่อน	๑๐	สำรองลำดับที่ ๙
เลขประจำตัว เข้ารับการสรรหา	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ได้รับการสรรหา ลำดับที่	หมายเหตุ
	ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
๑	นางสาวอ่อนจันทร์ คงสกุล	๑	
๑๓	นางกัญชานา ณ สุวรรณ	๒	สำรองลำดับที่ ๑
๑๖	นายสาโรจน์ เกื้อนุ้ย	๓	สำรองลำดับที่ ๒
๔	นางพุทธรัช ยศะนพ	๔	สำรองลำดับที่ ๓
๑๒	นางสาวพัชรา มากแก้ว	๕	สำรองลำดับที่ ๔
๕	นางสาวสุธาทิพย์ แก้วรอด	๖	สำรองลำดับที่ ๕
๖	นางสาวศศิวรรณ แก้วเสน	๗	สำรองลำดับที่ ๖
๑๗	นางสาวสุดารัตน์ คุ่มแก้ว	๘	สำรองลำดับที่ ๗
๑๘	นางสาวนิตา สาริษา	๙	สำรองลำดับที่ ๘
๘	นางสาวสมถทัย ยาบุญ	๑๐	สำรองลำดับที่ ๙
๑๕	นางสาวศรีสุดา ทองทิพย์	๑๑	สำรองลำดับที่ ๑๐